
 

 

 

พธีิกร :  สวสัดีครับ ผมสมพร สุภนาม ครับ วนันี ้Learningpune.com ได้รับเกียรติให้เข้าสมัภาษณ์
ท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ คณุทอมวิชย์ ชาญสรรค์ ท่ีสถานกงสลุใหญ่ อาคารดาลามาล
เฮ้าส์ แหลมนาริมนั เมืองมมุไบครับ  

พธีิกร :  สวสัดีครับทา่น 

กงสุลใหญ่ :  สวสัดีครับ 

พธีิกร :  ผมขอเร่ิมต้นด้วยการรบกวนท่านให้ภาพรวมของบทบาทและหน้าท่ีของสถานกงสุลใหญ่ ณ 
เมืองมมุไบ พร้อมขอบขา่ยพืน้ท่ีรับผิดชอบด้วยครับ 

กงสุลใหญ่:  สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองมมุไบเปิดเป็นทางการเม่ือปี 2521 หรือ 33 ปีมาแล้ว มีเขตอาณา 4 
รัฐ ได้แก่ รัฐมหาราษฏระ รัฐกวั รัฐมธัยประเทศ และรัฐคุชราต ทัง้ 4 รัฐนีมี้ประชากรรวมกัน
ประมาณ 220 ล้านคน โดยภารกิจหลกัของสถานกงสลุใหญ่ฯ คือ การส่งเสริมความสมัพนัธ์
และความร่วมมือระหว่างไทยกับ 4 นี ้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
ทอ่งเท่ียว สงัคม การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและการกงสลุ ซึ่งรวมถึงการดแูลและคุ้มครอง
ผลประโยชน์คนไทยท่ีอยูใ่นเขตอาณา 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับชาวไทยท่ีอาศยัอยู่ในมุมไบนัน้ งานด้านกงสลุครอบคลมุงาน การตรวจลง
ตรา  งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย ซึ่งรวมถึงการรับรองสัญญาจ้างงาน การ
ให้บริการคนไทย อาทิ การออกหนงัสือเดินทาง การออกเอกสารตา่งๆ อาทิ สตูิบตัร มรณบตัร 
งานเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัร รวมทัง้งานส่งเสริมการศกึษาในอินเดียและการดแูลนกัเรียน
ไทย 
 

ส่วนงานด้านการเมืองนัน้ เมืองมุมไบมีความส าคญัทางการเมือง ความมัง่คงและเศรษฐกิจ
ตอ่อินเดีย เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดียและเป็นศนูย์กลางทางการค้า การลงทุน 
การเงิน การธนาคาร การคมนาคม และยงัเป็นท่ีตัง้ของอตุสาหกรรมผลิตภาพยนต์ฮินดีท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก ดงันัน้ สถานกงสลุใหญ่ฯ จึงมีภารกิจส าคญัในการส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัผู้น า
ทางการเมืองในรัฐ รวมทัง้ติดตามพัฒนาการและความเคล่ือนไหวทางการเมืองซึ่งมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยในทางบวกและลบ อาทิ ประเด็นการก่อการร้าย เพ่ือว่า หากใน
กรณีเหตกุารณ์รุนแรงเกิดขึน้ สถานกงสลุใหญ่ฯ จกัได้เตรียมพร้อมในการดแูลและอพยพคน
ไทยให้ทนัทว่งที 
 

ในส่วนของงานด้านเศรษฐกิจ สถานกงสลุใหญ่ฯ เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนอินเดีย บริษัท สมาคมและหอการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐในเขต



อาณา เพ่ือแสวงหาลูท่างขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัอินเดีย โดยปัจจบุนั
เน้นเร่ืองส่งเสริมให้ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์ Bollywood ไปถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศ
ไทยมากขึน้รวมทัง้พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะมีการสร้างภาพยนตร์ร่วมกัน ตลอดจน
ตดิตามและรายงานพฒันาการเศรษฐกิจของอินเดียเพ่ือประโยชน์ของภาคเอกชนไทย 
 

นอกจากนัน้ สถานกงสลุใหญ่ฯ ด าเนินงานด้านสารนิเทศ เน้นเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนงานพิธีการทูตจะเป็นการประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเร่ืองการรับเสดจ็พระราชวงศ์ รวมทัง้ผุ้แทนระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของ
ไทยท่ีเดนิทางมาเยือนมมุไบ 

พธีิกร :  ตามความคิดเห็นของท่าน เหตุผลใดท่ีท าให้คนไทยเลือกมาศึกษาในอินเดีย และอินเดียมี
จดุเดน่และจดุด้อยทางการศกึษาอยา่งไรบ้างครับ? 

กงสุลใหญ่ :  ในภาพรวมแล้ว การเรียนการสอนร้อยละ 90 ของอินเดียจะใช้ภาษาองักฤษ ดงันัน้ มาตรฐาน
การสอนจึงมีความเป็นสากล จึงคิดว่าเห็นเหตุจูงใจหลักของนักเรียนท่ีอยากพัฒนา
ภาษาองักฤษจงึเลือกมาเรียนท่ีอินเดีย รวมทัง้เม่ือเปรียบเทียบแล้ว คา่เล่าเรียนท่ีอินเดียจะถกู
กวา่ประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษอ่ืนด้วย 

อย่างท่ีกล่าวข้างต้น จุดเด่นของการศกึษาท่ีอินเดีย คือการสอนท่ีใช้ภาษาองักฤษ จึงมีความ
เป็นสากล เท่าท่ีได้รับทราบจากประสบการณ์ของอดีตนกัศึกษา ส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจกับ
การเอาใจใสข่องอาจารย์ ส่วนจดุอ่อน เห็นว่า สิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเรียนในมหาวิทยาลยัอินเดียอาจมีน้อยกว่ามหาวิทยาลยัในประเทศตะวนัตก (อาทิ ใน
บางแหง่ การเรียนการสอนยงัใช้กระดานด าและชอร์ค เป็นต้น) 

พธีิกร :  ทางสถานกงสุลใหญ่มีนโยบายหรือแนวทางอย่างไรบ้างครับ ท่ีจะส่งเสริมคนไทยให้เข้ามา
ศกึษาตอ่ในอินเดีย? 

กงสุลใหญ่ : สถานกงสลุใหญ่ฯ จดัส่งข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาในอินเดียไปให้ทางส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้ ประชาสมัพนัธ์ขา่วในเว็บไซต์ของสถานกงสลุใหญ่ด้วย  

พธีิกร :  ทา่นมีนโยบายรวมทัง้โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนไทยอยา่งไรบ้างครับ? 

กงสุลใหญ :   ทกุๆ ปี สถานกงสลุใหญ่ฯ จดัท าโครงการสนบัสนนุกิจกรรมคนไทยในตา่งประเทศ โดย
เน้นการสนบัสนุนให้ชุมชนคนไทยร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยให้เป็นท่ีรู้จักในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนไทยมีความสามัคคีและมีความ
เข้มแข็งมากขึน้ ซึ่งเราให้ความส าคญักับกลุ่มนักเรียนไทยเป็นอันดบัต้น ทัง้ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั อาทิ จดังาน Thai Night รวมทัง้จดักิจกรรมในวนัส าคญัตา่งๆ อาทิ 
วนัศาสนา วนัแม ่เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนให้สมาคมนกัศกึษาไทยน าเสนอโครงการท่ีเห็นว่า



เป็นประโยชน์และสอดคล้องกบัการส่งเสริมชมุชนไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งสถานกงสลุใหญ่ฯ พร้อม
ท่ีจะพิจารณาให้การสนบัสนนุ 

พธีิกร :  เทา่ท่ีทา่นได้พดูคยุและสมัผสักบันกัเรียนไทยในอินเดียโดยเฉพาะท่ีเมืองปเูณ่ ท่านพบว่าพวก
เขามีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งไร และประสบปัญหาอะไรบ้างครับ? 

กงสุลใหญ่ :  จากท่ีได้พดูคยุกบันกัเรียนไทยในอินเดีย ส่วนใหญ่สามารถปรับตวัได้ดี ทัง้เร่ืองการใช้
ชีวิต การเรียนการสอน ส าเนียงภาษาองักฤษ จึงเห็นว่าการเปิดใจเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก
กับการใช้ชีวิตอยู่ในอินเดีย เน่ืองจากการใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียไม่ใช่เร่ืองง่าย แตห่ลงัจากใช้
ชีวิตท่ีน่ีแล้ว จะเห็นว่าการใช้ชีวิตท่ีอินเดียนอกจากจะได้รับความรู้จากการศึกษาแล้ว ยัง
เสริมสร้างให้เราเป็นคนท่ีมีความเข้มแข็งขึน้ด้วย  

เท่าท่ีทราบ ปัญหาส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีส านกัทะเบียนคนตา่งชาติ หรือท่ีเรา
รู้จักกันในช่ือ FRRO ก าหนดขึน้ส าหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะในเร่ืองการลงทะเบียนการ
พ านัก  การต่อการตรวจลงตราประ เภทนักศึกษาซึ่ ง เ ก่ี ยว เ น่ืองกับระ เบียบของ
กระทรวงมหาดไทยอินเดียในการก าหนดระเบียบท่ีเคร่งครัดมากขึน้ สืบเน่ืองจากการก่อการ
ร้ายท่ีเมืองมมุไบ  

พธีิกร :  ทา่นมีแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้อยา่งไรบ้างครับ? 

กงสุลใหญ่ :  สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้แจ้งปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ เก่ียวกบัการขอการตรวจลงตรา ซึ่ง
ครอบคลุมปัญหาท่ีนักเรียนประสบในการลงทะเบียนพ านัก หรือ การต่อวีซ่า เพ่ือให้มีการ
หยิบยกระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงทัง้ท่ีเมืองหลวงท่ีกรุงนิวเดลี ท่ีกรุงเทพ และกรอบการ
ประชุมต่างๆ ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนสถานกงสุลใหญ่ฯ เองก็ได้ประสานกับหัวหน้า
ส านักงานทะเบียนคนต่างชาติเป็นระยะเพ่ือขอผ่อนผนัเป็นกรณีๆ แต่เห็นว่า เน่ืองจากเป็น
ปัญหาท่ีกระทบกับนักเรียนหลายชาติไม่ใช่เฉพาะนักเรียนไทย ทางสถาบนัเอลทิส เองก็ได้
เล็งเห็นปัญหานี ้จงึได้จดัการสมัมนาขึน้ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2554 เพ่ือระดมความเห็นและจะ
ประมวลน าเสนอให้ทางการอินเดียรับทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสถานกงสุล
ใหญ่ฯ จะเข้าร่วมให้ความเห็นในการสมัมนานี ้ด้วย 

พธีิกร :  สุดท้ายนีท้่านมีอะไรจะฝากส าหรับนกัเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ทัง้ในเมืองปเูณ่ และเมือง
อ่ืนๆ ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ? 

กงสุลใหญ :  สิ่งท่ีอยากจะฝากนกัเรียนไทย คือ เร่ืองการเตรียมพร้อมก่อนมา ทัง้ในส่วนของเอกสารของ
มหาวิทยาลยั และการตรวจลงตรานกัศึกษาท่ีสถานทตูอินเดียประจ าไทย จึงขอให้นกัเรียน/
นกัศึกษาท่ีประสงค์เดินทางมาอินเดียอ่านหนงัสือคู่มือคนไทยท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ จดัท าซึ่ง
สามารถรับได้ท่ีกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศด้วย และเม่ือเดินทางมาถึงแล้วขอให้
ลงทะเบียนรายงานตวักับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย และหากประสบปัญหาต่างๆ ขอให้ติดต่อ
สถานกงสลุใหญ่ฯในโอกาสแรกด้วยครับ 



พธีิกร :  ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆ ครับท่ีได้ให้เกียรติ Learningpune.com เข้าสัมภาษณ์ ซึ่ง
ข้อมูลท่ีได้รับทราบกันในวันนีค้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับกับนักเรียนนักศึกษา 
ตลอดจนคนไทยท่านอ่ืนๆ ในเมืองปเูณ่และเมืองตา่งๆ ภายใต้การดแูลของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองมมุไบ  

พธีิกร :  พบกับเร่ืองราวและสาระดีๆ จากทีมงาน Learningpune.com ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับ 
ขอบคณุมากครับท่ีตดิตามรับชม สวสัดีครับ 

 

***************************** 

 


